

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2023**

1. ADB làm việc với tỉnh về dự án giao thông khu vực Nam sông Tiền

Sau buổi làm việc về đề xuất dự án Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền với ADB vào tháng 10/2022, Đồng Tháp đã có báo cáo với Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến ngày 08/02/2023, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ. Dự án có tổng chiều dài 44,59 km, với tổng mức đầu tư khoảng 4.266 tỷ đồng.

Ông Tsuneyuki Sakai cho biết, trong khi chờ chủ trương từ Chính phủ, từ nay đến hết tháng 3/2023, ADB sẽ cử đoàn các chuyên gia về biến đổi khí hậu đến hỗ trợ Đồng Tháp và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long nghiên cứu, đánh giá về các tác động môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, từ đó sẽ tham vấn, hỗ trợ cho địa phương đưa ra các đề xuất phù hợp cho dự án. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

2. Đồng Tháp họp bàn tổ chức Lễ hội Xoài quy mô cấp tỉnh

Sau Lễ hội Xoài do thành phố Cao Lãnh và huyện Cao Lãnh phối hợp tổ chức vào tháng 7/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh dự kiến sẽ tổ chức Lễ hội Xoài quy mô cấp tỉnh trong năm 2023 này.

Dự kiến, Lễ hội sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn như: Hội chợ thương mại, triển lãm sản phẩm từ Xoài và sản phẩm đặc sản, đặc trưng của Đồng Tháp; trưng bày thiết bị nông nghiệp, ứng dụng khoa học kỹ thuật ngành xoài; không gian triển lãm thực tế ảo “Vương Quốc Xoài Đồng Tháp”. Cùng với đó là các hội thi ảnh đẹp về xoài, hội thi “Tôi kể câu chuyện về Xoài”; hội thi trái xoài ngon. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

3. Đại biểu Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực Tòa án, Kiểm sát

Tại phiên họp, đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa tham gia chất vấn về công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho rằng, việc thu hồi loại tài sản này không hoàn toàn triệt để. Số liệu tổng kết trong 10 năm cho thấy, số tài sản tham nhũng thu hồi được là 40%. Theo ông Nguyễn Hoà Bình, chỉ thu hồi những tài sản tham nhũng nếu quá trình tố tụng các cơ quan chứng minh được tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng, đồng thời cần nâng cao chất lượng điều tra và kịp thời phong tỏa tài sản. Ông Nguyễn Hoà Bình cũng nêu dẫn chứng, trên thế giới có cơ chế thu hồi tài sản của nghi can tham nhũng mà không giải trình được nguồn gốc. Nếu làm được điều này có thể tăng cao hơn nữa tỷ lệ thu hồi. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

4. Quản lý chặt chẽ, tránh “làm đẹp” học bạ trong xét tuyển sinh lớp 10

Theo bà Nguyễn Thuý Hà – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, hiện nay, học bạ của học sinh được thực hiện đúng quy định trong việc đảm bảo tính chính xác về điểm số, nhận xét, đánh giá học sinh trong quá trình học tập. Theo đó, học bạ của học sinh được tất cả giáo viên dạy các bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý ký tên xác nhận và đóng dấu, qua đó tạo độ tin cậy về điểm số của học bạ trong thực hiện công tác tuyển sinh.

Ngoài ra, để tránh trường hợp làm thay đổi điểm số, nhận xét kết quả học tập của học sinh trong học bạ, Sở Giáo dục và Đào tạo đã quán triệt, chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm, trung thực, chính xác công tác quản lý và sử dụng học bạ. Các cá nhân, tổ chức vi phạm sẽ bị hình thức xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và quy định cụ thể của quy chế tuyển sinh. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

5. Phát triển giống cá tra trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về phát triển giống cá tra và chăn nuôi trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo nguồn con giống có chất lượng tốt và từng bước thay thế dần dần cá tra bố mẹ địa phương đang có dấu hiệu bị thoái hóa.

Trong đó, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II tiếp tục chuyên giao cho địa phương đàn cá tra hậu bị chọn giống mang tính trạng kháng bệnh nguy hiểm như: Gan, thận mũ; đồng thời, hỗ trợ tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghiên cứu một số bệnh nguy hiểm mới phát sinh trên cá tra ở giai đoạn ương dưỡng và nuôi thương phẩm nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

6. Xây dựng nông thôn mới hướng đến tăng thu nhập cho người dân

Tỉnh đặt chỉ tiêu nâng thu nhập người dân nông thôn tăng 1,6 lần so năm 2020 (tương đương 75,2 triệu đồng/năm); tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 0,4%/năm (theo chuẩn nghèo tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021), đến năm 2025 tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 3% v.v.. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

7. Công khai quyết định thu hồi đất dự án cao tốc Cao Lãnh - An Hữu

Tại buổi họp dân ở Trung tâm học tập cộng đồng các xã, đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất huyện đã niêm yết, công khai, trao Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thông báo thời gian chi trả tiền bồi thường đến người dân và giải thích rõ ràng các nội dung người dân còn quan tâm về Dự án. Đa số các hộ dân đồng tình, thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Dự kiến từ ngày 22/3 đến ngày 30/3/2023, Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất chi trả tiền bồi thường cho người dân theo phương án được duyệt; để đảm bảo an toàn và thuận lợi người dân có thể đăng ký nhận tiền qua tài khoản Ngân hàng thay cho việc nhận tiền mặt. Mời xem chi tiết [tại đây](#).

**BẢN TIN HOẠT ĐỘNG CỦA LÃNH ĐẠO TỈNH
VÀ SỰ KIỆN NỔI BẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRONG NGÀY**

**Chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm nội dung
NGUYỄN CÔNG MINH**

**Biên tập
LÊ THỊ NHƯ Ý**

**Trình bày
VÕ THANH TOÀN**

CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐỒNG THÁP

Trụ sở: Số 12, đường 30/4, phường 1, thành phố Cao Lãnh

Website: www.dongthap.gov.vn

Email: banbientap@dongthap.gov.vn

Điện thoại: 02773.853949